



สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)

199/8 หมู่ 2 ถนนนครินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2496-1332
เบอร์มือถือ 08-9921-2350 E-mail Address: tgc.ifsct@gmail.com website: www.cgse.or.th

ที่ สสอ.รท.ว.312/2562

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (แบบ สสอ.รท.2)

เรียน ประธานศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง

ตามข้อบังคับของสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ข้อ 11 (3) กำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมต้องจัดทำใบรับรองแพทย์ซึ่งลงนามโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกทางสมาคมจึงได้กำหนดแบบฟอร์ม สสอ.รท. 2 ไว้เป็นทางเลือกให้สมาชิกแทนการใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่สมาชิกไปรับการตรวจ นั้น

จากการตรวจใบรับรองแพทย์มาโดยตลอด คณะกรรมการดำเนินการสมาคมได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการ อาทิเช่น

1. ลักษณะการเขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผู้ตรวจนั้น เขียนหวัด ตัวเล็กมากจนอ่านได้ไม่ชัดเจนทำให้บางครั้งอ่านได้หลายชื่อ ไม่แน่ใจว่าเป็นลายเซ็นของแพทย์จริงหรือไม่เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานอื่นให้เปรียบเทียบ

2. ปัจจุบันผู้สมัครส่วนใหญ่จะใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลที่ตนไปตรวจ ซึ่งจะระบุโรคบางโรคอยู่แล้วประกอบกับทางสมาคมได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องรับรองสุขภาพตนเองด้วย

ดังนั้นเพื่อให้ใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการพิจารณารับสมัครเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ จึงได้นำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ในวาระ 6.1 ขอยกเลิกการใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (สสอ.รท. 2) และให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลแทน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอให้ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (แบบ สสอ.รท.2) ตั้งแต่การสมัครรอบ 6/2562 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562) เป็นต้นไป

- เรียน ทน.ฝ่ายอำนวยการ *นางสุมาลี ยุक्तานนท์*
 ทน.ผู้จัดการ/ทน.ฝ่ายการเงิน
 ทน.ฝ่ายบัญชี
 ทน.ฝ่ายบริหารสินเชื่อ
 ทน.งานทะเบียนและประมวลผล

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุมาลี ยุक्तานนท์)

นายกสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย

29 มี.ค. 62